



สรุปประเด็นสำคัญจากการตรวจเยี่ยมพื้นที่ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ
วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-16.30 น.

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจิม,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลี้ยว

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่องเอียน,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง

วัตถุประสงค์ของการเยี่ยม : เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจหน่วยงานและบุคลากรในการดำเนินงานสาธารณสุข

หน่วยงาน/ประเด็น	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
สสอ.ปง		
สถานที่	<ul style="list-style-type: none">- เร่งรัดการขอใช้ที่ดินของแต่ละ รพ.สต ,สสอ ให้เรียบร้อย ที่สาธารณะประโยชน์ ให้ติดต่อกับที่ดินจังหวัด ที่เขตป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน ต่อกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด	
บุคลากร	<ul style="list-style-type: none">- การกำหนดตำแหน่งของบุคลากรให้ตรงกับ จ. และสถานที่ปฏิบัติงาน- การบริหารตำแหน่งบุคลากร ให้เหมาะสมกับจำนวนประชากรในพื้นที่ และการให้บริการของหน่วยบริการ- การนำร่องการจ้างการเงินและพัสดุที่ สสอ. หรือ CUP- การถ่ายทอดกระบวนการทัศน์เชิงบวกในการทำงานให้แก่รุ้น้องในการทำงาน เนื่องจากรองรับการเกษียณอายุราชการของบุคลากร	
การเงิน/พัสดุ/ ครุภัณฑ์	<ul style="list-style-type: none">- สถานะเงินบำรุงของแต่ละแห่งอยู่ในเกณฑ์ดี- การจ้างบุคลากร(พทส.)ควรอยู่ในภาพรวมของเครือข่าย- การดำเนินการเบิกจ่ายค่ารักษาจ่ายตรงของ อปท. กับ รพ.สต.- การปรับปรุงข้อมูลในโปรแกรม GIS Health- การดำเนินงานจำหน่ายพัสดุประจำปีอย่างต่อเนื่อง- การเรียงลำดับความสำคัญการของงบค่าเสื่อม (บ้านพัก)- การกำหนดราคาร่างเงินการปรับปรุง ควรอยู่ในเกณฑ์เดียวกันและ ราคาที่เหมาะสม- เน้นย้ำอำนาจการรื้อถอนบ้านพักเป็นของสาธารณสุขอำเภอ ส่วนการ แต่งตั้งคณะกรรมการรื้อถอนเป็นของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด	
การดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none">- ควรมีการพบปะของเครือข่ายบริการสุขภาพทั้งเป็นทางการและไม่ เป็นทางการ	

หน่วยงาน/ประเด็น	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
	<ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบการว่าด้วยการโอนย้าย ของ รพ.สต.ไปสังกัด อปท. จังหวัดพะเยา ยังไม่มีการรับโอนย้าย เนื่องจากยังไม่มีระเบียบค่าตอบแทน ระเบียบการเกษียณอายุราชการ และเงินเดือนของบุคลากรสูง เกิน 40% ยังไม่สามารถรับได้ - เน้นการดำเนินงาน - ผู้สูงอายุ การเข้าถึงการดูแลผู้สูงอายุ ในด้านสุขภาพ - โรคไม่ติดต่อ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในกลุ่มเสี่ยง และในกลุ่มป่วย ผู้ป่วยต้องได้รับการติดตาม อย่างต่อเนื่อง เช่น การส่งยาผู้ป่วยที่บ้าน การติดตามวัด BP 	
การดำเนินงานฉีดวัคซีน	<ul style="list-style-type: none"> - เร่งรัดความครอบคลุมของประชาชนทุกคนในพื้นที่ให้ฉีดวัคซีนให้แล้วเสร็จสิ้นเดือนพ.ย. ร้อยละ 90 โดยนำเข้าไปประชุม ศบค. อำเภอ กำหนดให้ ส่วนราชการ ท้องถิ่น และผู้นำหมู่บ้าน - ทีม SAT ต้องแยกผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เสี่ยงต่ำให้ได้แล้วเสร็จภายใน 3 ชั่วโมง และ 3 ชั่วโมงต่อมาต้อง การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูงด้วย ATK หาก positive ให้ตามด้วย PCR และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 วัน (มาตรฐาน 3-3-1) - รมต.ระวังเรื่องการประกาศ Time Line ของผู้ติดเชื้อ - ประชาสัมพันธ์ในเรื่องการฉีดวัคซีน ให้มีความครอบคลุมให้มากที่สุด - เจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรได้รับวัคซีน 100 % - เร่งรัดการฉีดวัคซีน โดยการปรับพื้นที่ให้บริการใน รพ.สต. และเพิ่มความครอบคลุมของกลุ่ม 608 และกลุ่มที่ล้งเล - การฉีด Sinovac ที่รพ.สต. - ร้านอาหารที่มีดนตรี คาราโอเกะ บุคลากรในร้านต้องได้รับวัคซีนครบ 100 % รวมถึงผู้เข้ามาใช้บริการ - ตลาดต้องได้รับวัคซีนครบ 100 % - พื้นที่ท่องเที่ยว ภูลังกา ต้องได้รับวัคซีนครบ 80 % (Covid Free zone) - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ เกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดพะเยา - กำชับให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนต้องได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็ม 	

หน่วยงาน/ประเด็น	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
	<ul style="list-style-type: none"> - การสำรวจความต้องการ วัคซีน Pyzer เข็ม 2 ของนักเรียน และบุคลากร - ประชาสัมพันธ์ การฉีด Sinovac เข็มหนึ่ง และ วัคซีน Pyzer เข็ม 2 - ศูนย์เด็กเล็ก และครุอนุบาลต้องได้รับวัคซีน 100 % - การเข้าร่วมประชุมของบุคลากรที่หน่วยงานราชการจัดขึ้น ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม 	
<p>รพ.สต.จิม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สถานะเงินบำรุงลดลง ควรลดการใช้จ่าย และวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายรับรายจ่าย - ควรปรับปรุง Stock ยา ไม่ควรเกิน 2 เดือน - ดำเนินการเบิกจ่ายตรง ของรพ.สต.กับ อปท. - การจ้างบุคลากรเพิ่ม ควรคำนึงถึงรายรับของเงินบำรุงและ ไม่ควรจ้างในตำแหน่ง พกส. - ควรดำเนินการฉีด Sinovac ที่รพ.สต. ให้ได้เปอร์เซ็นต์การฉีดมากกว่า 90 % (ประชาชนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ต้องได้รับวัคซีน) - แนวการดำเนินงานปี 65 - ผู้สูงอายุ,โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง,การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การส่งเสริมการออกกำลังกาย ในกลุ่มเสี่ยง 	
<p>รพ.สต.บ้านเลี้ยว</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สถานะเงินบำรุงลดลง ควรลดการใช้จ่าย และวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายรับรายจ่าย - การจ้าง พกส. ต้องจ้างในเครือข่ายบริการสุขภาพ - ดำเนินการเบิกจ่ายตรง ของรพ.สต.กับ อปท. - ผู้สูงอายุ การเข้าถึงการดูแลผู้สูงอายุ ในด้านสุขภาพ - โรคไม่ติดต่อ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในกลุ่มเสี่ยง และในกลุ่มป่วย ผู้ป่วยต้องได้รับการติดตาม อย่างต่อเนื่อง - ควรดำเนินการฉีด Sinovac ที่รพ.สต. ให้ได้เปอร์เซ็นต์การฉีดมากกว่า 90 % (ประชาชนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ต้องได้รับวัคซีน) - เร่งรัดการฉีดวัคซีน โดยการปรับพื้นที่ให้บริการใน รพ.สต. และเพิ่มความครอบคลุมของกลุ่ม 608 และกลุ่มที่ลิ่งเล - การของบประมาณสนับสนุนจากท้องถิ่นในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข 	

หน่วยงาน/ประเด็น	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
รพ.สต. ร่องเอียน	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนขอติดตั้ง Solar cell ของ รพ.สต. เพื่อเพิ่มกระแสไฟของ รพ.สต. - ขอซ่อมแซมหลังคา จากงบค่าเสื่อม - ผู้สูงอายุ การเข้าถึงการดูแลผู้สูงอายุ ในด้านสุขภาพ - โรคไม่ติดต่อ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ในกลุ่มเสี่ยง และในกลุ่มป่วย ผู้ป่วยต้องได้รับการติดตาม อย่างต่อเนื่อง - เร่งรัดการฉีดวัคซีน โดยการปรับพื้นที่ให้บริการใน รพ.สต. และเพิ่มความครอบคลุมของกลุ่ม 608 และกลุ่มที่ถึงเล - ศูนย์เด็กเล็ก และครูอนุบาลต้องได้รับวัคซีน 100 % - การของบประมาณสนับสนุนจากท้องถิ่นในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข 	
รพ.สต. บ้านม่วง	<ul style="list-style-type: none"> - ควรดำเนินการฉีด Sinovac ที่รพ.สต. ให้ได้เปอร์เซ็นต์การฉีดมากกว่า 90 % (ประชาชนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ต้องได้รับวัคซีน) - เร่งรัดการฉีดวัคซีน โดยการปรับพื้นที่ให้บริการใน รพ.สต. และเพิ่มความครอบคลุมของกลุ่ม 608 และกลุ่มที่ยังไม่ได้ฉีด - สำรวจความต้องการการขอใช้อุปกรณ์ของผู้พิการ - ปรับปรุงข้อมูลกรรมสิทธิ์การใช้ที่ดินของ รพ.สต. - ผู้สูงอายุ การเข้าถึงการดูแลผู้สูงอายุ ในด้านสุขภาพ 	